

Điểm tựa của người khuyết tật, trẻ mồ côi

Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã trở thành điểm tựa vững chắc của người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, hòa nhập cộng đồng.



Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao quà cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Đông Đông (Đông Hưng).

Thái Bình hiện có hơn 100.000 NKT và TMC. Phần lớn NKT, TMC đều có hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc NKT, TMC, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nội dung trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động, Hội thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến NKT, TMC. Qua đó góp phần để cộng đồng hiểu, cảm thông sâu sắc với NKT, TMC, đồng thời thu hút sự quan tâm của những tấm lòng thiện nguyện. Năm 2024, Hội đã vận

động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ số tiền và hiện vật trị giá hơn 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ 3.334 lượt NKT, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành với các hoạt động của Hội từ nhiều năm nay, tiêu biểu như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, nhóm thiện nguyện Tâm Sen...

Trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Hội đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Tâm Sen trao quà cho các cháu thiếu nhi và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho trẻ em tự bảo vệ để không bị xâm hại tình dục tại cơ sở và các kiến thức về an ninh mạng cho 800 học sinh. Bên cạnh đó, các huyện, thành hội cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ TMC. Điển hình như Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Vũ Thư trao hơn 1.000 suất quà cho trẻ em khuyết tật, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng của bão số 3 với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Hưng Hà trao 500 suất quà cho 500 trẻ em khuyết tật, mồ côi với tổng số tiền 165 triệu đồng. Để góp phần nâng cao sức khỏe của NKT, TMC, từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức khám bệnh miễn

Bước nhảy xóa mọi khoảng cách

Khiêu vũ thể thao - bộ môn nghệ thuật tương đối khó đòi hỏi người khiếm thị phải cảm nhận được không gian. Để tập bộ môn này, huấn luyện viên thực sự vất vả, phải chăm chút, tỉ mỉ, tập cho học viên hàng chục lần, mất nhiều buổi cho một động tác. Quan trọng hơn là phải tạo được niềm vui, sự thoải mái cho người khiếm thị, như vậy buổi tập mới hiệu quả. Anh Tuấn chia sẻ: Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề tôi được làm quen với những học viên rất đặc biệt, thời gian đầu tôi gặp nhiều khó khăn trong việc truyền tải nội dung bài giảng. Tôi phải điều chỉnh và giảng dạy từ những điều nhỏ nhất, thậm chí mỗi khi lên bài dạy tôi đều phải tự nhắm mắt lại để đặt mình vào vị trí của người khiếm thị và tìm ra cách giảng dạy phù hợp. Sự cố gắng và những câu chuyện của riêng họ đã cho tôi rất nhiều động lực.

Được dạy họ tôi thấy mình hoàn thiện thêm được vốn kỹ năng sự cảm. Vẫn còn nhiều rào cản trong suy nghĩ rằng khiêu vũ chỉ dành cho một nhóm người nhất định, tuy nhiên thực tế không có giới hạn nào cho đam mê nghệ thuật. Sau khi được xem các bạn khiếm thị ở Cầu lạc bộ Solar (Hà Nội) nhảy, anh Tuấn đã ấp ủ ý tưởng sẽ tạo một sân chơi bổ ích cho những người khiếm thị tại Thái Bình. Qua kết nối của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, anh phối hợp cùng Hội Người mù tỉnh tổ chức lớp khiêu vũ cho các hội viên. Anh Tuấn cho rằng trong xã hội hiện đại ngày nay, văn hóa tinh thần là một phần không thể thiếu và những môn thể thao nghệ thuật như khiêu vũ mang lại rất nhiều lợi ích, giúp nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, nhất là với những người khiếm thị.

Tham gia lớp học ngay từ những ngày đầu, anh Nguyễn Tiến Phương, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) hiện đang là lớp trưởng của Cầu lạc bộ Ánh Dương. Anh Phương cho biết: Những người khiếm thị vốn rất thiết thòi so với người bình thường do đôi mắt không nhìn thấy thế giới xung quanh. Nhưng khi tham gia lớp học khiêu vũ thể thao, mọi người thấy rất vui vẻ, những vất vả, lo toan cảm giác như biến mất. Với các học viên trong Cầu lạc bộ, khiêu vũ giờ đây trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, giúp chúng tôi nâng cao sức khỏe, thoải mái tinh thần, có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Mới đây, Cầu lạc bộ Ánh Dương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đỗ Thanh Tuấn đã tham gia cuộc thi khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị toàn quốc ở Hà Nội. Tại đây, những người khiếm thị tỉnh Thái Bình đã xuất sắc giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Nhưng có lẽ thành công lớn nhất không phải ở những tấm huy chương mà vì họ đã dám vượt qua mọi rào cản để bước ra sân chơi lớn. Anh Tuấn cho biết thêm: Tôi sẽ cố gắng nâng cao kiến thức cho mọi người và tạo nền tảng vững chắc để phong trào khiêu vũ dành cho người khiếm thị ngày càng phát triển, giúp người khiếm thị có thêm sân chơi vui khỏe và có thêm sự tự tin trong cuộc sống.



Anh Nguyễn Tiến Phương và bạn nhảy tham gia cuộc thi khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị toàn quốc.

ĐỖ HỒNG ANH

Mặc dù đã bước qua tuổi "thất thập" song bà Nguyễn Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tiến Phong, xã Vũ Văn không lựa chọn cuộc sống an nhàn mà luôn tất bật với các phong trào, hoạt động của Chi hội. Hằng ngày, bà thường xuyên thu gom phế liệu, phân ra từng loại, đến lịch sẽ vận chuyển lên trụ sở UBND xã cùng với các chi hội khác căn, bán để gây quỹ giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bà Thu chia sẻ: Khác gì lời Bác "Việc thiện thì nhỏ mấy cũng làm", tôi cũng như các chị em trong Chi hội tích cực thu gom phế liệu trong gia đình, những đồ có thể tái chế và bán được để bán gây quỹ. Tích tiểu thành đại, số tiền thu được tuy không nhiều nhưng cũng góp phần san sẻ khó khăn cho các mảnh đời bất hạnh. Không những vậy, việc này còn góp phần bảo vệ môi trường. Hiện Chi hội có 98% gia đình hội viên thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; hàng ngày, các hội viên đều tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm nơi mình sinh sống nên môi trường trong thôn luôn xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, chị em trong Chi hội còn đoàn kết gây quỹ được trên 50 triệu đồng cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế.

Chi Nguyễn Thị Minh Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Văn cho biết: Việc học và làm theo Bác được cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã cụ thể hóa thành nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình như mô hình tiết kiệm từ phế liệu, tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương", duy trì mô hình "Hũ gạo tình thương", nhận đầu tư trẻ mồ côi. Bên cạnh đó, các chi hội thường xuyên nắm bắt tình hình và những hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đột xuất để có hình thức kêu gọi, hỗ trợ kịp thời.

Trong năm 2024, từ các nguồn quỹ, vận động, phối hợp, các cấp hội đã thăm, tặng 518 suất quà trị giá 357 triệu đồng, 120 áo rét, 3.490kg gạo cho các hoàn cảnh khó khăn, động viên họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong thời gian ứng phó với bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ngập lụt, Hội LHPN xã đã vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ quà, nước uống, mì tôm, sữa cho các hộ gia đình bị ngập lụt với trị giá trên 27 triệu đồng; xã hội hóa được

PHỤ NỮ VŨ THƯ THIẾT THỰC HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Vũ Thư có nhiều việc làm thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.



Mô hình "Hũ gạo tình thương" ở thôn Thái, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

gắn 40 triệu đồng để mua nước uống và các nhu yếu phẩm phục vụ cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia coi đê chống tràn; tiếp nhận và trích từ quỹ "Vòng tay nhân ái" của Hội trao 460kg gạo hỗ trợ 43 hộ bị ngập lụt và ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Cùng với Hội LHPN xã Vũ Văn, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện. Trong đó, trọng tâm là đổi mới phương pháp, tác phong, lối lối làm việc của đội ngũ cán bộ hội; phát huy tinh tiên phong, gương

mẫu của cán bộ hội; tuyên truyền, vận động hội viên thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái. Các cấp hội căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, lựa chọn những vấn đề phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức cho hội viên đăng ký và thực hiện việc làm theo Bác, gắn với thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác", "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch"...

Theo bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Thư: Với phương châm học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, hàng năm, Hội LHPN huyện đăng ký xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, hội phụ nữ cơ sở nhân rộng nhiều mô hình giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo... Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện đã xây dựng được 7 mái ấm tình thương; hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ xây mới 12 nhà và sửa chữa 8 nhà với kinh phí gần 200 triệu đồng và hơn 300 ngày công; tặng 81 thẻ bảo hiểm y tế, 971 thẻ bảo hiểm thân thể, quyền góp trên 300 triệu đồng hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ và thân nhân có bệnh trọng, khó khăn đột xuất. Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã nhận đỡ đầu 63 trẻ mồ côi. Từ năm 2021 đến nay đã có 1.870 lượt người được nhận gạo, trong đó có 87 người nhận thường xuyên... Những việc làm của các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐÀO QUYN



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp phụ nữ xã Vũ Văn (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VŨ THƯ, TIỀN HẢI GẶP MẶT KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sáng ngày 2/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vũ Thư tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024) và tổng kết công tác hội năm 2024. Năm 2024, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hiện toàn huyện có trên 12.600 hội viên. Cán bộ, hội viên đều tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua; thường xuyên động viên, giúp nhau phát triển kinh tế. Các mô hình sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại, doanh nghiệp do CCB làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các cấp hội đang duy trì 44 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 2.107 hộ vay với tổng dư nợ trên 69 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Các cấp hội thường xuyên quan tâm hoạt động tình nghĩa, đã tổ chức trao sổ tiết kiệm và quà trị giá gần 120 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Hội CCB huyện khen thưởng 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2024.

ANH ĐÀO

Với những kết quả đạt được, Hội CCB huyện Tiền Hải được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam, 1 cờ thi đua của UBND tỉnh cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh; 42 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Tại buổi gặp mặt, 5 đồng chí được nhận kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh huyện khen thưởng 14 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

TRẦN HIỀN (Đài TTTH Tiền Hải)